



## เปิดรายชื่อ 4 แคนดิเดตตัวเต็ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่าการยางฯ

ฐานเศรษฐกิจ

26 มี.ค. 2568 | 14:59 น.

อัปเดตล่าสุด : 26 มี.ค. 2568 | 15:06 น.

**เปิดโฉมหน้า 4 แคนดิเดตตัวเต็ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่าการ กยท. ระบุผล 25 เม.ย. นี้ ใครเข้าวิน เข้ามาบริหารยาง 4 แสนล้านสู่ธุรกิจสีเขียว ยกระดับรายได้ชาวสวนยาง ตามเป้าหมายรัฐ**

จากที่**การยางแห่งประเทศไทย** (กยท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2568



**นายเพิก เลิศวังพง** ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ถึงผลการรับสมัครผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ล่าสุดว่า ปัจจุบันมีผู้มาสมัครจำนวน 4 คน เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ดังนี้



## 1.นายศรัณย์พงษ์ ฟุ่งเกียรติ

### ประสบการณ์การทำงาน

-รองเลขาธิการ**สภาเกษตรกรแห่งชาติ**

-อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

-อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้



## 2. นายกวัน พันธุ์ศิริ

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้บริหารโรงงานเอกชน ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล







- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
- รองผู้อำนวยการสำนักงานการบิณฑลเรือนแห่งประเทศไทย



#### 4. นายวัชรวิชญ์ กิรติคุสติโรจน์

-รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

^

- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท **บีเอสคิวเอ็มกรุ๊ป** จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท **Harvard Asia Consulting** จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท **Digital Asia** จำกัด

โดยผู้สมัครทั้ง 4 คน จะนำเข้าสู่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือ การบริหาร โดยจะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานที่มีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงิน และโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย



ส่วนกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือเทียบเท่า โดยมีหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากต้นสังกัดมาแสดงด้วยหรือในกรณีที่เป็นหรือ



# เปิดรายชื่อ 4 แคนดิเดตตัวเต็ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่าการยางฯ



ฐานเศรษฐกิจ

อัปเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



จากที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่





โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง



โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

นายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ถึงผลการรับสมัครผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ล่าสุด ว่า ปัจจุบันมีผู้มาสมัครจำนวน 4 คน เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ดังนี้

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง



### Economy by Than's post



Economy by Than

17h · 🌐

เปิดรายชื่อ 4 แคนดิเดตตัวเต็ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่าการ กยทฯ [#ฐานเศรษฐกิจ](#)



THANSETTAKIJ.COM

**เปิดรายชื่อ 4 แคนดิเดตตัวเต็ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่าการ กยทฯ**

เปิดโฉมหน้า 4 แคนดิเดตตัวเต็ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่าการ กยทฯ ระบุผล 25 เม.ย. นี้ ใครเข้าวิน เข้ามาบริหารยาง 4 แสน...

Like

Comment

Share

## “ดร.เพิก เลิศวังพง” มั่นใจบริหารจัดการยางตามกลไกตลาดไทยมาที่หนึ่ง กยท.การณ์ดีแนวโน้มปี2568ยังสดใส

โดย จริญญา ชุ่มเงิน - 26 มีนาคม 2568



**สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) คาดการณ์ว่าการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกปี 2568 จะเพิ่มขึ้น 0.3% หรือเป็นประมาณ 14.9 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยางธรรมชาติคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 15.6 ล้านตัน**

มองตลาดยางประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะผู้ผลิตยางพารารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ประสบปัญหาผลผลิตยางพาราลดลง เป็นผลมาจากเกษตรกรหันไปปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งให้ผลกำไรมากกว่า ANRPC คาดว่าผลผลิตยางพาราของอินโดนีเซียในปี 2568 จะลดลง 9.8% จากปีก่อนหน้า เหลือ 2.04 ล้านตัน เช่นเดียวกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราใหญ่อันดับ 3 ผลผลิตจะลดลง 1.3% เหลือ 1.28 ล้านตัน

ตรงข้ามกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราที่ใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 1.2% ในปีนี้ เช่นเดียวกับ ประเทศไอวอรีโคสต์ ผู้ผลิตยางพาราใหญ่จากทวีปแอฟริกา จะมีผลผลิตยางเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตโดยรวมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาง เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศจีนและอินเดีย ANRPC คาดว่าในปีนี้ ความต้องการยางธรรมชาติจากทั้ง 2 ประเทศดังกล่าว จะเพิ่มขึ้น 2.5% และ 3.4% ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความต้องการจาก 2 ประเทศนี้ จะส่งผลกระทบต่อตลาดโลก เพราะจะทำให้เกิดความต้องการใช้ยางพารามากขึ้น และส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น





**ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.)** กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2567 ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) ในปี 2567 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 83.87 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในไตรมาสแรกของปีนี้ คาดว่าราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) จะมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

“ราคายางตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารเป็นประธานบอร์ด กยท. จนถึงปัจจุบันมีเสถียรภาพมากขึ้น มีการปรับตัวขึ้นบ้างลงบ้างเป็นไปตามกลไกการตลาด แต่ราคายางไม่เคยต่ำกว่าราคาก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหาร คือ ราคาก่อนถ่วง ไม่เคยต่ำกว่า 18 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่เคยต่ำกว่า 49 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์อย่างมากขึ้น โดย กยท. จะบริหารจัดการยางในภาพรวม ไข่กลไกการตลาดในควบคุมราคายาง ที่ผ่านมามีประสพผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ในปี 2567 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางทั้งหมด 4.7 ล้านตัน สามารถสร้างมูลค่าจากราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมได้กว่า 100,000 ล้านบาท โดยที่ไม่ใช่ขบประมาณแผ่นดินเลย” ดร.เพิกกล่าว



ก่อนหน้านี้ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนการสร้างเสถียรภาพให้ราคายาง จะต้องนำงบประมาณแผ่นดินมาดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการแทรกแซงราคายาง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง และ โครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง แต่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยนี้จะไม่นำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ จะใช้กลไกตลาดในการควบคุมราคา ดังนั้น หากเป็นไปตาม ANRPC คาดการณ์



สถานการณ์ยางว่า ปีนี้ความต้องการใช้ยางมากกว่าปริมาณการผลิตยางแล้ว หากเป็นไปตามกลไกทางการตลาดจึงเป็นไปได้เลยที่ยางจะมีราคาลดลง

ขณะนี้ กยท. มี ศักยภาพในการบริหารจัดการยางให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นในปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศสงครามกับยางเถื่อน ปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้ยางเถื่อนลดลง สามารถควบคุมปริมาณยางในประเทศได้อย่างน่าพอใจ รวมทั้งยังได้ดำเนินการยกระดับสร้างเครือข่ายตลาดประมูลท้องถิ่นของ กยท. กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการนำระบบการซื้อขายประมูลยางพารารูปแบบ Digital Platform "Thai Rubber Trade" (TRT) มาใช้ในการประมูลซื้อขาย พร้อมนำเทคโนโลยี Block Chain เข้ามาใช้รองรับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลแหล่งที่มาของผลผลิตยางพารา

นอกจากนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการชะลอการขยาย เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง ลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในระหว่างรอการขยายผลผลิต ให้สามารถขายผลผลิตยางของตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจ ไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน

**"ถ้าใครมาปิดเมื่อนตลาด เช่น เอายางเถื่อนเข้ามาเพื่อทุบราคา หรือบริษัทบางบริษัทประกาศลดราคายางลงอย่างไม่มีเหตุผล กยท. จะเข้าไปตรวจสอบทันที จะมาเอาเปรียบเกษตรกรไม่ได้อีกแล้ว เราพร้อมรบกับทุกคนที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง การขึ้นลงของราคายางถ้าเป็นไปตามกลไกการตลาดที่จริงก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะมาทุบราคา เราจะดำเนินได้กลับทันที"** ประธานบอร์ด กยท. กล่าวยืนยัน



นอกจากนี้ กยท. ยังใช้ราคาซื้อขายจริง (Spot Price) ในการอ้างอิงราคาซื้อขายยางมากขึ้น โดย กยท. ได้มีการสร้างมาตรฐานราคาอ้างอิงยางพาราของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นราคาที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งขณะนี้ มีผู้ค้ารายใหญ่ที่เคยใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศสิงคโปร์ (SICOM) ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) และตลาดซื้อขายยางเชียงใหม่ประเทศไทย (SHFE) เริ่มหันมาใช้ราคาอ้างอิงของไทยในการซื้อขายยางแล้ว ซึ่ง กยท. จะสร้างคนกลุ่มใหม่ๆ ให้สนใจและ

ใช้ราคาอ้างอิง ของ กยท. ดังกล่าวในการซื้อขายยาง เพราะเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงของตลาดยาง ทั้งในตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทั้ง 8 แห่ง และตลาดประมูลยางพาราท้องถิ่นในเครือข่ายของกยท. กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ

ส่วนการประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ของสหภาพยุโรป(EU)ที่เลื่อนการบังคับจากปี 2567 มาเป็นปลายปีนี้ นั้น ยังจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ราคายางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 2 ประเทศผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EUDR คือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของยางได้ และจะต้องเป็นยางที่มาจากสวนยางที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิ์การครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งจะต้องการจัดการสวนยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

ส่วนอีกประเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้คือ ไอวอริโคสต์ ซึ่งเป็นประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก แต่ปริมาณก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด EU

ที่ผ่านมา กยท. ได้จัดทำ “โครงการ Ready for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล” ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบยางอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการประเมินและจัดหมวดหมู่อย่างละเอียดตามมาตรฐาน EUDR นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการออกโฉนดต้นยาง ให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของต้นยาง ซึ่งจะทำให้ต้นยางทั่วประเทศมีเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง สามารถต่อยอดทำให้อย่างของไทย ทั้ง 22 ล้านไร่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ได้ 100% เพราะโฉนดต้นยางทุกต้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และยังเป็นหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานรัฐยืนยันว่า เป็นสวนยางที่ปลูกบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

ทั้งนี้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นราคายางที่เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR จะมีราคาสูงกว่าอย่างทั่วไป และเมื่อราคายาง EUDR มีราคาสูงขึ้น ก็จะผลักดันให้ราคายางทั่วไปสูงตามขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม การจัดทำสวนยางให้ผ่านกฎระเบียบ EUDR นั้นไม่ใช่ทำกันง่ายๆ ระยะเวลา 1 ปีที่ EU เลื่อนการบังคับนั้น ประเทศผู้ส่งออกยางที่เป็นคู่แข่งของไทยยังไม่สามารถทำได้ ยางของไทยจึงมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งส่วน EU จะเลื่อนการบังคับออกไปอีกหรือไม่ ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลื่อนบังคับหรือไม่ก็ตาม ประเทศไทยก็จะดำเนินการมาตรการตรวจสอบย้อนกลับอยู่แล้ว เพราะมาตรการนี้จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการยางของไทย สามารถตรวจสอบได้ว่า ยางมาจากสวนไหน มีการจัดการสวนอย่างไร ป้องกันการเอาอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์



### ยางไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ทั้งหมดหรือไม่ ?

ดร.เพิก กล่าวว่า อาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้น เพราะมีตลาดที่ยังไม่ต้องการใบรับรองการตรวจย้อน แต่ในอนาคต แนวโน้มที่ทุกประเทศจะนำกฎระเบียบเช่นเดียวกับ EUDR มาบังคับให้แน่นอน เพราะทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยาง เช่น ยางล้อรถยนต์ ถังมี้อย่าง เป็นต้น หากจะต้องส่งไปขายในตลาด EU จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบตามกฎระเบียบ EUDR เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้าของไทยที่ซื้อขายไปแปรรูปจำเป็นต้องซื้อขายพาราที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ถึงจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์นั้นๆไปขายใน EU ได้ ยิ่งจะทำให้ยางไทยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น สำหรับตลาดส่งออกยางหลักทางไทยในปัจจุบันคือ ตลาดประเทศจีน มีมูลค่าประมาณปีละมากกว่า 50,000 ล้านบาท ส่วนตลาด EU มีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 14,000 ล้านบาท

**จากการวิเคราะห์ของ ANRPC ผนวกกับการบริหารจัดการยางของ กยท. และการบังคับให้กฎระเบียบ EUDR น่าจะยืนยันได้ว่า ภาพรวมของสถานการณ์ยางในปี 2568 สดใสแน่นอน**

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน

---

---





## ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

หน้าแรก / ระบบบทความ / เกษตรพันธุ์ / บริหารจัดการยางตามกลไกตลาด กยท.การ์ตันแนวมป์นี้ยังสดใส

### บริหารจัดการยางตามกลไกตลาด กยท.การ์ตันแนวมป์นี้ยังสดใส

หมวดหมู่: **เกษตรพันธุ์** 🕒 26 March 2025 at 15:38 👁 10 💬 0

สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) คาดการณ์ว่าการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกปี 2568 จะเพิ่มขึ้น 0.3% หรือเป็นประมาณ 14.9 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยางธรรมชาติคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 15.6 ล้านตัน



ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ประสบปัญหาผลผลิตยางพาราลดลง เป็นผลมาจากเกษตรกรหันไปปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งให้ผลกำไรมากกว่า ANRPC คาดว่าผลผลิตยางพาราของอินโดนีเซียในปี 2568 จะลดลง 9.8% จากปีก่อนหน้า เหลือ 2.04 ล้านตัน เช่นเดียวกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 ผลผลิตจะลดลง 1.3% เหลือ 1.28 ล้านตัน ตรงข้ามกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 1.2% ในปีนี้ เช่นเดียวกับ ประเทศไอวอรีโคสต์ ผู้ผลิตยางรายใหญ่จากทวีปแอฟริกา จะมีผลผลิตยางเพิ่มขึ้น

แต่ผลผลิตโดยรวมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ยาง เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศจีนและอินเดีย ANRPC คาดว่าในปีนี้ ความต้องการยางธรรมชาติจากทั้ง 2 ประเทศดังกล่าว จะเพิ่มขึ้น 2.5% และ 3.4% ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความต้องการจาก 2 ประเทศนี้ จะส่งผลกระทบต่อตลาดโลก เพราะจะทำให้เกิดความต้องการใช้ยางพารามากขึ้น และส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น

ดร.เทิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2567 ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) ในปี 2567 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 83.87 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในไตรมาสแรกของปีนี้ คาดว่าราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) จะมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

27 มีนาคม 2025



(<https://www.aec-tv-online2.com/>)

# คมชัด AEC TV Online :: (<https://www.aec-tv-online2.com/>)

รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม

Sample Page ([https://www.aec-tv-online2.com/?page\\_id=2](https://www.aec-tv-online2.com/?page_id=2))

Q ▶ WATCH ONLINE

Home (<https://www.aec-tv-online2.com/>) / สตูล การยางจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์มอบอุปกรณ์รับชื่อน้ำยางพร้อมร่วมละศีลอด (<https://www.aec-tv-online2.com/?p=8234>)

ข่าวเด่น

## สตูล การยางจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์มอบอุปกรณ์รับชื่อน้ำยางพร้อมร่วมละศีลอด

admin (<https://www.aec-tv-online2.com/?author=1>) 26 มีนาคม 2025



([https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrVijy8fbRRFM-do5-](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrVijy8fbRRFM-do5-cZdaY3dEY-7-0tyWOA9ACswipFuDwaU_Uno53YdATpj-IHI8A-Z4ZZBP1sLwRx5QXi-Y5LKGoSpYgppvp2Cu09ArJjcnuxMzOd-chgKN_xVajoqhyphenhyphenTJl6sEP4LQBAa11R8UwVugjbdwpVEkKI0MTiawToShXJA2JH39McOJoKuU/s1477/IMG_0299.jpeg)

[cZdaY3dEY-7-0tyWOA9ACswipFuDwaU\\_Uno53YdATpj-IHI8A-Z4ZZBP1sLwRx5QXi-Y5LKGoSpYgppvp2Cu09ArJjcnuxMzOd-chgKN\\_xVajoqhyphenhyphenTJl6sEP4LQBAa11R8UwVugjbdwpVEkKI0MTiawToShXJA2JH39McOJoKuU/s1477/IMG\\_0299.jpeg](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrVijy8fbRRFM-do5-cZdaY3dEY-7-0tyWOA9ACswipFuDwaU_Uno53YdATpj-IHI8A-Z4ZZBP1sLwRx5QXi-Y5LKGoSpYgppvp2Cu09ArJjcnuxMzOd-chgKN_xVajoqhyphenhyphenTJl6sEP4LQBAa11R8UwVugjbdwpVEkKI0MTiawToShXJA2JH39McOJoKuU/s1477/IMG_0299.jpeg))

สตูล การยางจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์มอบอุปกรณ์รับชื่อน้ำยางพร้อมร่วมละศีลอด







(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBnxmuzV2UjPwSIKsAVD7imtip0u942jxXSwQ7ApPnKmkMF8BYcZdnLUcF7FHI SqryAd5b9os7qXPV64yzQFASAC\_R-0hKo4JajMzzGvZImuwNsBMh9LaMTTzyyf7Kllp87mA/s1477/IMG\_0302.jpeg)



(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgadcv9RYTRnv9JJ8q4KZuo5uc1e0VVKCIVkjk\_NPVAwWmIF2cBQvpAN59GEXga



(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8JsGN\_3LyOfofCicuDfsdtExPLvh9LiVHbgMuuCvhyLmR1y8mpPMsPoyAsSlkn5 DeABMOxb\_0GlaouQAXCh4Tp2ETuotRaeSIXxR4hzcAgtWcjYhne4QS-GXa0e6k5brrVoBAeNtCNKDFtTQY9qQmhpXVs/s1477/IMG\_0300.jpeg)

ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล นายองอาจ ทองประดับ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรม รอมถอนสัมพันธ ประจำปี 2568 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย จันทร์แก้ว ผอ.การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานในพิธี มีกลุ่มชาวสวนยางจากอำเภอต่างๆเข้าร่วม กว่า 100 คน

ทั้งนี้ ก่อนจะมีการละศีลอดร่วมกัน ได้มอบทะเบียนกลุ่มชาวสวนยาง กยท. จำนวน 14 กลุ่ม และ และมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรวบรวมน้ำยางสดให้กับกลุ่มชาวสวนยาง กยท. จำนวน 26 กลุ่ม โดยประกอบไปด้วย ถังขนส่งน้ำยางสดแฉกขนาด 2000 ลิตร และ 2500 ลิตร จำนวน 13 ถัง กระบะรวบรวมน้ำยางสดแฉกขนาด 2200 ลิตร จำนวน 13 กระบะ กลองสแตนเลส จำนวน 21 อัน เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 24 ตัว รอกโซ่ ขนาด 3 ตัน จำนวน 23 ตัว บั้มแช่สำหรับดูดน้ำยาง จำนวน 23 เครื่อง และไมโครเวฟ จำนวน 8 ตัว

นายองอาจ ทองประดับ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และวิถีชีวิต มีการรักษาเอกลักษณ์ของตนเอง ส่งเสริมยอมรับและเคารพในความแตกต่างกัน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลจึงได้จัดกิจกรรมโครงการรอมถอนสัมพันธ ประจำปี 2568 ขึ้น เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง และ บุคคลในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานบนพื้นฐานความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งชาวมุสลิมได้ร่วมกันละศีลอด และพี่น้องชาวพุทธก็ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข.....

- f • X • in • ✉ • p • 📷 • 📄

Share this content:

Post Views: 90

Previous:

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 พร้อมใช้กำลังช่วยดับไฟหากสถานการณ์รุนแรง (https://www.aec-tv-online2.com/?p=8232)

Next:

นอภ.แม่สาย มอบเงินค่าล้างทำความสะอาดดินโคลนบ้านเรือนให้ประชาชน 3,915 ราย ทยอยละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 39,150,000 บาท (https://www.aec-tv-online2.com/?p=8236)

### ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย \*



XM ULTRA LOW

# พร้อมเทรดด้วย \$30

- ✔ สเปรดต่ำ
- ✔ ไม่มีค่าสวอป
- ✔ เลเวอเรจ 1000:1



**XM**

**เริ่มต้นเลย**

การลงทุนมีความเสี่ยง  
โปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน  
\*เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

#AD



(<https://www.77kaoded.com>)



## กล่องขนมไหว้พระจันทร์ 2025

กล่องขนมไหว้พระจันทร์ Luxury Brand กล่องขนมไหว้  
ความชื่น




GIFTBOX.CC



# สตูล [\(https://www.77kaoded.com/province/satun\)](https://www.77kaoded.com/province/satun)

📍 กัชชกร สารวรรณ(<https://www.77kaoded.com/news/author/thatchaphorn>)  
📅 26 มีนาคม, 2025(<https://www.77kaoded.com/news/date/2025/03/26>)

## สตูล กยท.มอบอุปกรณ์รวบรวมน้ำยางพาราจำนวน 26 กลุ่ม

(<https://lineit.line.me/share/ui?url=https://www.77kaoded.com/news/thatchaphorn/28083>)   
(<https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.77kaoded.com/news/thatchaphorn/28083>)   
(<https://twitter.com/share?url=https://www.77kaoded.com/news/thatchaphorn/28083>) 

Views:  
37

### ข่าวที่น่าสนใจ:



ครูฝึกเรียนชาวบ้านรอบนอก...  
ได้ตระกรีย่นหนังสือค่านการ...  
อนุญาตระเบิดหินแคลงเจ...  
ผ่านอีไอเอได้อย่างไร

(<https://www.77kaoded.com/news/thatchaphorn/5215>)



ตำรวจสภ.เมืองศรีนครินทร์...  
ช่วยเหลือผู้เสียหายคดี...  
เงินหมุนเวียนเนบยูนซ์ 30...  
ล้าน

(<https://www.77kaoded.com/news/thatchaphorn/25814>)



สตูลเริ่มแข่งรถจักรยานยนต์...  
เตอร์ครั้งแรกของปีงบประมาณ...  
2025

(<https://www.77kaoded.com/news/thatchaphorn/13631>)



เตรียมพร้อมแข่งขันโมโต...  
สตูล ประจำปี 2568

(<https://www.77kaoded.com/news/thatchaphorn/10907>)



สตูล กยท.มอบอุปกรณ์รวบรวมน้ำยางพาราจำนวน 26 กลุ่มว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย จันทรแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานในกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 250 คนซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง และส่วนราชการ



สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง บุคคลในชุมชนและหน่วยงานบนพื้นฐานความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมรวม



ทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิม รวมทั้งในวันนี้ก็ได้มีการมอบทะเบียนกลุ่มชาวสวนยาง กยท.จำนวน 14 กลุ่ม และเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการรวบรวมน้ำยางสดให้กับกลุ่มชาวสวนยาง กยท.จำนวน 26 กลุ่ม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ในการรวบรวมน้ำยางสดประกอบไปด้วยทางขนส่งน้ำอย่างสแตนเลสขนาด 2,000 ลิตรและ 2,500 ลิตรรวม 13 ถัง กระบะรวบรวมน้ำยางสแตนเลสขนาด 2,200 ลิตรจำนวน 13 กระบะ กรองสแตนเลสจำนวน 21 อัน เครื่องชั่งดิจิตอลขนาด 500 กิโลกรัมจำนวน 14 ตัว เครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับชั่งตัวอย่างยางแห้งจำนวน 24 ตัว รอกโซ่ขนาด 3 ตันจำนวน 23 ตัว บั้มแช่สำหรับดูดน้ำยาง(ไดโว่) ขนาด 2 นิ้วจำนวน 23 เครื่องและไมโครเวฟจำนวน 8 เครื่อง

📍 อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัด สตูล (<https://www.77kaoded.com/province/satun>)

อ่านข่าว 77 ข่าวเด็ดเก่าได้ที่ (<https://archive.77kaoded.com>)



ded ได้ที่

(<https://www.egat.co.th/>)

(<https://www.77kaoded.com/news/author/thatchaphorn>)

ทัชชกร สารวรรณ

(<https://www.77kaoded.com/news/author/thatchaphorn>)

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20h · 🌐

วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กยท. ครั้งที่ 3/2568 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ การประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ อาทิ โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครพื้นที่สวนยาง เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ ในยางพารา โดยที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิจัยยางทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้ดูแล เรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคใบร่วงฯ แก่ เกษตรกร

ช่องทางการติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์:

<https://www.moac.go.th/news-preview-471091792675>

<https://www.opsmoac.go.th/news-preview-471091792675>



+ 4



ราคายางดอทคอม's post



ราคายางดอทคอม

22h · 🌐

ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้...กำหนดราคาโดยการยางแห่งประเทศไทย ประจำวัน พุธ ที่ 26 มีนาคม 2568

#ราคายางดอทคอม



ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้  
ประจำวัน พุธ ที่ 26 มีนาคม 2568

ชนิดยาง	ราคาวันนี้	ส่วนต่าง	สแกน QR Code
น้ำยาง(คุณภาพ100%)	68.25	0.25	
ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%)	65.50	1.00	
ยางแผ่นดิบ	71.11	1.11	
ยางแผ่นรมควัน	74.86	0.97	

อ้างอิงข้อมูลจาก.....การยางแห่งประเทศไทย

จัดทำโดย ทีมงาน [www.rakayang.net](http://www.rakayang.net)

👍 43

3 comments 1 share

Like

Comment

Most relevant



Author

ราคายางดอทคอม

ด่วน !! 🚨 โปรแกรมสมาชิกราคายางสำหรับดูในเพจเพียง 35 บาท/เดือน ช่วยเปิดการมองเห็น โพสต์ข้อมูลเต็มระบบ <https://www.facebook.com/RakayangDotCom/subscribenow...>

Subscribe to ราคายางดอทคอม

22h



Author

ราคายางดอทคอม

ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้...กำหนดราคาโดยการยางแห่งประเทศไทย ประจำวัน พุธ ที่ 26 มีนาคม 2568 <https://www.rakayang.net/vip/view.php?idr=27124>